

HƯỚNG DẪN

Tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và các cơ quan của Đảng trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong năm 2020

Năm 2020, kỷ niệm năm chẵn, năm tròn ngày truyền thống nhiều ban và cơ quan của Đảng: 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930- 01/8/2020), 90 năm Ngày truyền thống ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2020), 90 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), 90 năm Ngày truyền thống Văn phòng Trung ương Đảng và Văn phòng cấp ủy (18/10/1930 - 18/10/2020),... Căn cứ Chỉ thị 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị “*về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao*” và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương tại Công văn số 11695 - CV/VPTW, ngày 03/3/2020 của Văn phòng Trung ương Đảng; Hướng dẫn số 108-HD/BTGTU ngày 31/3/2020 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về *Tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và các cơ quan của Đảng*; Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ban hành hướng dẫn tổ chức kỷ niệm như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Việc tổ chức kỷ niệm nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng, giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang và những công lao, đóng góp của các ban, cơ quan đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta trong 90 năm qua; cổ vũ, động viên cán bộ, viên chức, người lao động của các ban, cơ quan của Đảng từ Trung ương tới địa phương nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức; phát huy những thành tựu, ưu điểm; khắc phục những tồn tại, hạn chế; không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

2. Thông qua các hoạt động tổ chức tuyên truyền kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ Khối, từ đó tạo động lực quan trọng để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên vượt lên khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ II, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

3. Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm cần tổ chức phù hợp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế sôi nổi, không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, sinh viên, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Các hoạt động kỷ niệm cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô, góp phần tạo nên không khí phấn khởi thi đua, sự chuyển biến tích cực, rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong đơn vị.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM

1. Các ban, cơ quan của Đảng ủy Khối

- Không tổ chức lễ kỷ niệm, căn cứ điều kiện cụ thể để tổ chức các hình thức kỷ niệm khác phù hợp, như: tọa đàm, trao đổi, gặp mặt truyền thống và các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hưởng ứng tham gia các Cuộc thi tìm hiểu truyền thống, các phong trào thi đua yêu nước do các ban, cơ quan của Đảng ở Trung ương và Thành ủy phát động...

2. Các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối.

- Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trên các phương tiện thông tin đại chúng, loa phát thanh, cô đọng trực quan, trên trang thông tin điện tử, mạng xã hội, qua đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các hoạt động hưởng ứng, hoạt động văn hóa - văn nghệ, phim, ảnh và các ấn phẩm tuyên truyền (sách, tài liệu tuyên truyền...).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối: Xây dựng hướng dẫn tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và các cơ quan của Đảng ủy Khối, tuyên truyền công thông tin điện tử cơ quan Đảng ủy Khối đối với việc tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban của Đảng ủy Khối.

Các cấp ủy Đảng trực thuộc: Căn cứ Hướng dẫn này công tác thông tin, tuyên truyền "*về tổ chức kỷ niệm năm chẵn, năm tròn Ngày truyền thống các ban và các cơ quan của Đảng thuộc Đảng bộ Khối trong năm 2020*" tới cán bộ, đảng viên, giảng viên sinh viên trong toàn Khối.

Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội đề nghị các cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, đạt hiệu quả./.

Nơi nhận :

- BTG TUHN; (để b/c)
- Các TCCSĐ; (để t/h)
- Lưu VP.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Thanh Sơn